



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคโคโรนาไวรัสในจีน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, tnnthailand, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, สยามรัฐออนไลน์, ข่าวช่อง one,workpointnews,mcot,thaigov, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์kapook

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ขณะนี้ไม่มีไข้แล้ว รอผลตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการมากกว่า 2 แห่ง กรณีนี้เป็น ผลตรวจจากแล็บภายในกระทรวง และห้องแล็บจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานร่วมกันเพื่อยืนยัน ผลตรวจเชื้อ สำหรับผู้ป่วย 3 รายที่เหลือเป็นไข้ธรรมดา

-ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยชาวจีนที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศฯ ไม่มีไข้ แต่ยังมีอาการตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาในสิ่งส่งตรวจ จึงยังปล่อยตัวไม่ได้ ต้องดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคสูงสุดเทียบเท่าการติดเชื้อเมอร์ส คาดว่าผู้ป่วยน่าจะออกจากห้องแยกโรคได้ในวันนี้

-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า สถาบันได้รับตัวชาวจีน 3 รายเข้ามารับการดูแลใน ห้องแยกโรคเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายแรกเป็นเด็กอายุ 6 ขวบ เข้ามาที่สถาบันบำราศฯ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ส่วนอีก 2 ราย เป็นเด็กอายุ 5 ขวบ และผู้สูงอายุ อายุ 75 ปี เข้ามาเมื่อวันที่ 13 ม.ค. ขณะนี้ ได้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไปตรวจ ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คาดว่า จะทราบผลการตรวจเร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวช ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า โรคปอดบวมอู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จะรุนแรงหรือ ขยายตัวกว้างขึ้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค และอำนาจในการกระจายของโรค หากโรคที่มีความรุนแรง การระบาดจะไม่ กระจายมาก เพราะผู้ป่วยมีอาการรุนแรงไม่สามารถเดินทางไปไหนไกล เช่น อีโบล่าถ้ารุนแรงถึงเสียชีวิตมาก การกระจายก็จะ น้อย เพราะไวรัสที่อยู่ในคนที่ป่วยรุนแรง และถึงเสียชีวิตก็จะจบอยู่ตรงนั้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นายธนกฤต สายสิญจน์ หน.ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมตรวจนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านพรมแดนอรัญประเทศ จากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยแต่ละวันมีนักท่องเที่ยว ผ่านด่าน 800-1,000 คน โดยด่าน ตม.อรัญประเทศสามารถคัดกรองโดยประสานกับจนท.สาธารณสุข จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กำลังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมืองอู่ฮั่น ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานภาครัฐในประเทศ โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดการแจ้งและเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีแผนการตรวจสอบเที่ยวบิน ตามสนามบิน และได้เตรียมพื้นที่ กักในสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว รวมถึงสำรวจความพร้อมของห้องแยกความดันลบในสถานพยาบาลและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รุนแรงที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมืองอู่ฮั่นอย่างเต็มที่ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารผู้ป่วยในต่างประเทศและผู้เข้าชาย ที่ต้องเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : bangkokbiznews ,กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว นายริชาร์ด โบรว์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาจากจีน ขณะที่ใกล้เทศกาลตรุษจีน และจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยให้ทำการ คัดกรองนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีไข้และอาการไอ ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาจำนวน 41 ราย ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยรายหนึ่งที่เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว นายมาเรีย แวน เคอร์คควา รักษาการผู้อำนวยการแผนกโรคอุบัติใหม่ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ ที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อาจจะมีการติดต่อจากคนสู่คน แต่อยู่ในวงจำกัด โดยอาจจะเป็นการติดต่อกันภายในครอบครัว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำไปยังรพ.ต่างๆ ทั่วโลก ถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อ และการควบคุมโรค ในกรณีที่ไวรัสนี้เกิดการระบาด ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวิธีการรักษาแบบเจาะจง แต่อาจจะนำยาต้านไวรัสทั่วไปมาปรับใช้ได้ ทั้งนี้ ไวรัสโคโรนา ถือเป็นเชื้อไวรัสตระกูลใหญ่ มีสายพันธุ์ย่อยออกไปจำนวนมาก และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการป่วยในระดับต่างๆ ตั้งแต่ใช้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคซาร์ส</p>	
<p>ฝุ่นpm2.5 สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา,เดลินิวส์,ข่าวสด, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีที่โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก เสนอให้มีการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการใช้ยานพาหนะ และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า อยากขอความร่วมมือภาคเอกชนทำให้เป็นตัวอย่างก่อน เช่น วันเสาร์ให้ทำงานที่บ้าน บริษัทจะสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้ด้วย ขณะที่พนักงานจะลดค่าเดินทางซึ่งไม่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย แต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ อาจจะชดเชยเบี้ยหวัด หรือ พ.ร.บ.ต่างๆได้</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ , ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ด้านนายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า มวลอากาศเย็นกำลัง ปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ส่งผลให้หลายพื้นที่ในไทยมีอุณหภูมิลดลง หลังจากนั้นค่าฝุ่นจะไม่พุ่งสูงและระดับสีแดง แต่ยกเว้นวันที่ 16 ม.ค.นี้ เนื่องจากความกดอากาศต่ำ และหลังจากวันที่ 16 ม.ค. ค่าฝุ่นจะลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มงวดในมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการจราจร เพราะฝุ่นละออง PM2.5 มาจาก ยานพาหนะมากถึงร้อยละ 72</p> <p>สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 10.00-12.00 น.ตรวจวัดได้ 31-60 มคก./ลบ.ม.ค่าเฉลี่ย 45 มคก./ลบ.ม.ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 9 เขต ได้แก่ วังทองหลาง บางคอแหลม บางกะปิ เขตคลองสาน บางเขน เขตพระนคร คลองเตย หลักสี่และบึงกุ่ม ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับให้ความรู้การปฏิบัติตัว คัดกรองสุขภาพที่ริมถนนซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ</p> <p>-ด้าน กลุ่มนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จากจุฬาฯ เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล พร้อมจัดกิจกรรมไม่ฝุ่น#NotMyPM (2.5) บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยเรียกร้องให้ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ระยะเร่งด่วน ให้ภาครัฐกระจายข้อมูลข่าวสาร 2.ระยะสั้น ให้เพิ่มจุดตรวจ PM 2.5 ให้ทั่วประเทศ, สนับสนุนและอุดหนุนราคาหน้ากากอนามัย อุปกรณ์พอกอากาศ 3.ระยะยาว ออกกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act), ปรับมาตรฐานฝุ่นละอองPM 2.5ให้ต่ำลง อ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก เป็นต้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เพจก๊อชชิปสาสุข</p> <p>-โพสต์ว่า วิกฤตฝุ่นPM2.5 ทำให้หน้ากากN95 รวมถึงเครื่องพอกอากาศกลายเป็นสินค้าขายดี มีเสียงสะท้อนว่า รัฐบาลได้มีมาตรการอะไรเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นPM 2.5 บ้าง โดยอยากให้รัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหา และโดยปฏิบัติตามแผนที่เป็นวาระแห่งชาติที่ได้จัดทำไว้อย่างจริงจัง และบังคับใช้กม.อย่างเข้มงวดมากกว่านี้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : line</p> <p>-มีการส่งข้อความผ่าน line ระบุว่า อาจารย์มหิตลเขียนลงใน Facebook ว่า PM 2.5 คือ อนุภาคที่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้ว จะทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมของอนุมูลอิสระ การทานวิตามินซี 1000mg วิตามินบีเข้มข้น และ Q.10 จะทำหน้าที่ช่วยจับอนุมูลอิสระ ที่มาจากอนุภาค pm 2.5 และระบายออกไปจากร่างกาย ได้มากพอสมควร และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งกลางแจ้ง หน้ากากที่ไม่ใช่ N95 กันได้จริงแต่ไม่มาก เครื่องกรองอากาศเป็นตัวช่วยที่เหลือเพียงอย่างเดียวในสถานการณ์นี้ และพยายามอยู่ในที่ร่มที่มีการกรองอากาศ การปลูกต้นไม้กลุ่มลดสารพิษ ช่วยลดมลพิษได้ การรับมลพิษในระยะเวลาดังนี้นานพอจะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์thebangkokinsight, เว็บไซต์ Mthai, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ได้รับความร่วมมือจากแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบัน หลายคนมาตรวจรักษาผู้ป่วยโดยไม่รับค่าตอบแทน 8 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเกือบ 4,000 คน และมียอดจองคิวจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 5,000 กว่าคน เป็นสัญญาณว่าต้องขยายอัตราค่าจ้าง เพิ่มทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ได้ให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯให้นำประสบการณ์คลินิกกัญชาที่กรมฯ เป็นต้นแบบเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้ครบทุกเขตสุขภาพ อย่างน้อยเขตละ 1 คลินิก ภายในเดือน มิ.ย.นี้ และภายในปี 63 ควรมีให้ครบทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คลินิก ส่วนกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการปลูกในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และม.แม่โจ้ เพื่อวิจัยและพัฒนา กัญชาสายพันธุ์ไทยนำมาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา ในโครงการวิจัยของกรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รศ.อธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าวหลังเปิดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกและการดูแลแบบประคับประคองและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ ว่า นักวิชาการ ม.ขอนแก่น ได้ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์มากกว่า 4-5 ปี โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรม รัฐบาล เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเนื้องอกมะเร็งในระยะประคับประคอง</p> <p>ด้าน รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หน.ศูนย์การุณรักษ รพ.ศรีนครินทร์ กล่าวว่า จุดประสงค์ของศูนย์ฯ คือการมุ่งเน้นเยียวยาความเจ็บปวดและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เป็นทางเลือกเพื่อเยียวยาโรค</p>	
<p>รวม.สร.รับอวัยวะบริจาค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ tnn</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เดินทางไปที่ รพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับอวัยวะของ นายเกษม อินทร์คง อายุ 22 ปี ชาว อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสและสมองตาย ครอบครัวยังประสงค์บริจาคอวัยวะ ได้แก่ หัวใจ ดวงตา และไต ให้แก่สภากาชาดไทย</p>	-
<p>ประกาศสร.เรื่องทึบท่อยาเส้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างอนุบัญญัติออกประกาศสร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับทึบท่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง หรือของยาเส้นแบบเรียบ ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 และ รมว.สธ. ลงนามไปเมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.63 เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการบังคับให้ของยาเส้นพิมพ์สำเร็จจากพลาสติกอย่างเดียวเท่านั้น เป็นการปิดกั้นและทำลายอาชีพพืชนอกของยาเส้น ที่เน้นใช้แรงงานคน ทำให้คนเหล่านี้ต้องตกงาน โดยไม่มีมาตรการรองรับ ซึ่งมีหลายพันคน หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังย้อนแย้งต่อนโยบายลดเลิกการใช้พลาสติกของรัฐบาล ไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ที่สำคัญไม่มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.77 บัญญัติไว้แต่อย่างใด สมาคมฯ และตัวแทนชาวบ้านที่มีอาชีพพืชนอกของยาเส้น จะเดินทางไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ใช้อำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงประกาศดังกล่าว โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.63 เวลา 12.00 น. ณ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลีกสี กทม.</p>	-
<p>โรคไทรอยด์ในเรือนจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บแนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง กรณีนักโทษเสียชีวิตจากอาการป่วยไทรอยด์ในเรือนจำ จ.พิษณุโลก 4 ราย ว่า ได้มีคำสั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำมาอยู่ที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งโยกย้ายตำแหน่งอื่นอีก 2 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ที่เสียชีวิตเกิดจากความบกพร่องของผู้คุม ที่ไม่ดูแลผู้ต้องขังว่าได้รับความเจ็บป่วย และต้องแยกออกมารักษา ส่วนผู้บัญชาการเรือนจำ บริหารไม่ดี ปล่อยปละละเลย ในเรือนจำมีคนอยู่จำนวนมากและมีโรคหลายโรค รวมถึงโรคติดต่อ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ส่งผ.กองบริการทางการแพทย์ลงพื้นที่ ได้รับความช่วยเหลือจาก ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เข้าตรวจสอบสาเหตุที่รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบว่า สภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารของเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์สะอาด มีการแบ่งโซนการเตรียมอาหารสดและผัก การจัดเก็บอาหารแห้งและอาหารแช่แข็งเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ เรือนจำยังร่วมวางมาตรการควบคุมป้องกันโรค กับ สสจ.พิษณุโลก จัดหน่วยแพทย์คัดกรอง เฝ้าระวังผู้มีอาการสงสัยไทรอยด์เป็นพิษต่อเนื่อง และวางมาตรการป้องกันด้วยการจัดการปัจจัยเสี่ยงในเบื้องต้น โดยให้เรือนจำประสานผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบที่มั่นใจได้ว่าไม่ปนเปื้อนต่อมไทรอยด์ และเป็นก้อนเนื้อที่ระบุชิ้นส่วนได้ และต่อไปให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p>	-
<p>มะเร็งรังไข่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>-เสนอว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี พบเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก และเป็นอันดับ 6 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในหญิงไทย ในแต่ละปีผู้ป่วยรายใหม่ราว 2,500 คน และมีผู้เสียชีวิตราว 1,100 คนต่อปี มะเร็งรังไข่พบได้ทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะท้ายที่มะเร็งลุกลามมากแล้ว</p> <p>นพ.วีรภูมิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงเป็นมะเร็งรังไข่ สาเหตุของโรคนี้อาจมาจากหลายปัจจัย อาทิ อายุ สภาพแวดล้อม ประวัติสุขภาพ รวมถึงประวัติของครอบครัว ผู้หญิงที่มีความผิดปกติของยีนเพิ่มโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งรังไข่ เป็นต้น ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรให้ความสำคัญต่อการตรวจสุขภาพโดยการตรวจภายในและพบสูตินรีแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อสามารถตรวจพบมะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่มียีนผิดปกติ คนในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งรังไข่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลดบริโภคโซเดียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์กรุงเทพมหานครธุรกิจ, เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์Innews, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โซเดียมเป็นส่วนประกอบของเกลือ ซึ่งเกลือ 1 กรัมจะมีโซเดียมประมาณ 400 มก. โดยร่างกายมีความต้องการโซเดียมประมาณ 2,400 มก.ต่อวัน นอกจากนี้ เกลือโซเดียมยังแฝงมากับอาหารอื่นๆ เช่นขนมอบกรอบ ผงชูรส หากรับประทานอาหารที่เค็มจัดที่มีเกลือโซเดียม หรือเกลือแกง มากกว่า 6 กรัมต่อวัน หรือมากกว่า 1 ซ้อนชาขึ้นไป จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งในระยะยาวมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้นมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและไตเสื่อม</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีที่ช่วยลดปริมาณการบริโภคโซเดียม มีหลายวิธี เช่น หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสจัด และอาหารหมักดอง ชิมอาหารทุกครั้งก่อนเติมเครื่องปรุง บริโภคอาหารสด หรือแปรรูปน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวที่มีเครื่องปรุงรสปริมาณมาก ลดปริมาณน้ำจิ้ม ปรุงอาหารโดยใช้ปริมาณเกลือ น้ำปลา ตลอดจนเครื่องปรุงรสอื่น ๆ เพียงครึ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ในสูตรปรุงอาหาร และควรปลูกฝังให้บุตรหลานกินอาหารรสจัด ไม่เติมเกลือ ซออิ้วขาว น้ำปลา ซอสปรุงรส ในอาหารเด็กและทารก และควรบริโภคอาหารที่มีปริมาณโปแตสเซียมสูง เช่น ผักใบเขียวและผลไม้</p>	-
<p>ตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-เสนอว่า ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด “Healthcare Capital Of The World” ตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ร่วมสมัยและเป็นสากล สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ - 31 ม.ค. 63 ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandmedicalhub.net</p>	-
<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รอง นพ.สสจ.บึงกาฬ เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 13-17 ม.ค.63 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองบึงกาฬ มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ ให้บริการ มีผู้รับบริการ 405 ราย</p>	-
<p>วังไผ่ยุ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดดยุงลาย “วังไผ่ยุ้ง” มีผู้บริหารและบุคลากร สสจ.ยะลา เครือข่ายบริการ เครือข่าย อสม. และประชาชน พร้อมใจเดิน-วิ่งรณรงค์ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา</p>	-
<p>ผวาผีแม่ม่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ชาวหมู่บ้านทุ่งกก หมู่ 1 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก เกิดความหวาดกลัวทั้งหมู่บ้าน ในเรื่องสิ่งเร้นลับเนื่องจากมีผู้เสียชีวิต 7 รายภายในระยะเวลา 2 เดือน เชื่อว่าเป็นผีแม่ม่าย โดยก่อนหน้านี้ภายในหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติ</p> <p>ด้านนายพิชารณ สาระเสวก ผอ.รพ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก เปิดเผยว่า จากข้อมูลทางการแพทย์ พบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด บางท่านมีประวัติอาการป่วยเดิมอยู่แล้ว บางรายเป็นผู้สูงอายุ เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ส่วนในเรื่องพิธีเป็นลักษณะสาธารณสุขชุมชน หากไม่ได้กระทบสิทธิ์ของผู้ใด เป็นเรื่องของความเชื่อ เพื่อความสบายใจก็สามารถทำได้ เมื่อประชาชนในชุมชนมีความสุข ไม่มีความวิตกกังวล ก็ส่งผลถึงสุขภาพจิตของชาวบ้าน และส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครยังคงวิตกกังวลไม่สบายใจ หรือมีอาการป่วยไข้ ให้รีบพบแพทย์ เพื่อจะได้รับการตรวจรักษาต่อไป</p>	-
<p>โครงการรับยาใกล้บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เป็นประธานเปิดโครงการลดความแออัด ผู้ป่วยรับยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้าน ที่รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ กล่าวว่า ระยะเวลาต่อไปจะขยายที่รพ.เลย โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หอบหืดและ ผู้ป่วยจิตเวช สำหรับผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ทั้งหมดประมาณ 40% ของปริมาณคนไข้ จะทำให้รพ.ลดความแออัดได้มาก ภาระงานก็จะน้อยลง ผู้รับบริการก็สะดวกในการเดินทาง</p>	-